

PHỤ LỤC 2- TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Áp dụng cho hồ sơ chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ lưu trú, hội thảo, sự kiện cho Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em trên toàn quốc trong thời gian từ 2025-2028

- 1. Tư cách hợp lệ:** Nhà cung cấp dịch vụ (NCC) sẽ bị loại nếu không đáp ứng tiêu chí về tư cách hợp lệ:

STT	Tiêu chí bắt buộc
1	NCC phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật và giấy phép lữ hành, hợp đồng vận tải với đối tác. <i>Căn cứ đánh giá: Bản copy/scan Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép lữ hành trong hồ sơ chào giá.</i>
2	NCC xác nhận tuân thủ các chính sách của SCI (các chính sách này được gửi kèm trong hồ sơ chào giá) <i>Căn cứ đánh giá: NCC cam kết tuân thủ các chính sách tại Phụ lục 4 – Phản hồi của nhà cung cấp</i>
3	NCC xác nhận rằng họ không là bên bị cấm theo luật trừng phạt hiện hành hoặc luật chống khủng bố hoặc cung cấp hàng hóa bị Hoa Kỳ hoặc EU cấm và chấp nhận việc SCI sẽ tiến hành kiểm tra độc lập để xác nhận việc này <i>Căn cứ đánh giá: NCC cam kết trong Phụ lục 3 – Phản hồi của nhà cung cấp</i>
4	NCC cung cấp đủ các giấy tờ của khách sạn/ khu nghỉ đề xuất tại Thanh Hóa gồm: Đăng ký kinh doanh của khu nghỉ, Giấy chứng nhận PCCC, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

- 2. Tiêu chí năng lực: 45%**

STT	Tiêu chí năng lực	% Trọng số
1	Kinh nghiệm nhà cung cấp (NCC): Kinh nghiệm tổ chức hội nghị/cuộc họp/MICE <ul style="list-style-type: none"> NCC trình 5 hợp đồng (hoặc đơn hàng thuộc hợp đồng khung) trong vòng 2 năm sẽ đạt điểm tối đa 5%. Nếu không đủ sẽ tính theo tỷ lệ. NCC có tổng giá trị hợp đồng cao nhất sẽ đạt tối đa 5%. Các NCC còn lại có tổng giá trị thấp hơn, sẽ được tính điểm theo tỷ lệ. <i>Căn cứ đánh giá: bìa hợp đồng, giá trị hợp đồng, phạm vi công việc, trang ký kết hợp đồng.</i>	10%



2	Báo cáo tài chính 2022, 2023 nộp cơ quan thuế (có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế) <i>Căn cứ đánh giá: NCC trình 2 báo cáo tài chính. Nếu không đủ sẽ không tính điểm.</i>	5%
3	Phòng ở: <ul style="list-style-type: none">NCC có thể cung cấp số lượng phòng 2 giường đơn (twin) đạt 75% yêu cầu của SC trở lên sẽ được: 5%NCC không thể cung cấp số lượng phòng 2 giường đơn (twin) đạt 75% yêu cầu của SC trở lên: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 – RFQ</i>	5%
4	NCC chấp nhận sự thay đổi 10% về số lượng phòng ở 5 ngày trước khi khách đến không tính phụ thu. <ul style="list-style-type: none">Nếu đồng ý: 5%Không đồng ý: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	5%
5	Phòng họp: <ul style="list-style-type: none">Phòng họp có diện tích lớn nhất đạt 1%. Nếu khác: tính theo tỷ lệPhòng họp có chiều rộng lớn nhất đạt 1%. Nếu khác: tính theo tỷ lệPhòng họp không có cột chắn tầm nhìn đạt 1.5%. Nếu khác: 0%NCC có thể cung cấp 5 phòng họp nhỏ được 1.5%. Nếu khác: tính theo tỷ lệ <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp thông tin/hình ảnh của phòng họp</i>	5%
6	Khu vực ngoài trời phục vụ teambuilding + có back up khi trời mưa <ul style="list-style-type: none">Khu vực ngoài trời & backup đạt 5%Không có: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp thông tin/hình ảnh của khu vực teambuilding</i>	5%
7	NCC chấp nhận sự thay đổi ít nhất 30% thành phần thực đơn trước 5 ngày trước khi khách đến <ul style="list-style-type: none">Nếu đồng ý: 4%Không đồng ý: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	4%
8	NCC cấp được menu ăn đa dạng từ các mức giá khác nhau: <ul style="list-style-type: none">Đồ ăn: 250.000đ/suất, 350.000đ/suất, 500.000đ/suất. NCC đáp ứng menu cho ba mức giá sẽ đạt tối đa 3%. NCC đáp ứng ít hơn sẽ tính theo tỷ lệ.Menu tea break: 60.000đ/người, 70.000đ/người, 80.000vnd/người. NCC đáp ứng menu cho ba mức giá sẽ đạt tối đa 3%. NCC đáp ứng ít hơn sẽ tính theo tỷ lệ.	6%

3. Tiêu chí thương mại: 45%

STT	Tiêu chí thương mại	% Trọng số
1	Tổng giá gói chào theo RFQ: NCC có tổng giá chào thấp nhất được 30%, các NCC còn lại tính theo tỷ lệ. <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	30%
2	Tỷ lệ đặt cọc: <ul style="list-style-type: none"> NCC yêu cầu tỷ lệ đặt cọc thấp nhất đạt 10% Các NCC khác tính theo tỷ lệ <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	10%
3	Thanh toán sau cùng: <ul style="list-style-type: none"> Thanh toán sau 7 ngày làm việc: 5% Thanh toán dưới 7 ngày làm việc: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	5%

4. Tiêu chí bền vững: 10%

STT	Tiêu chí bền vững	% Trọng số
1	NCC có thể chứng minh có các hoạt động tham gia hỗ trợ và phát triển cộng đồng thông qua các chương trình tiếp cận cộng đồng hoặc thân thiện với môi trường (không sử dụng đồ dùng 1 lần, tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm...) <ul style="list-style-type: none"> NCC có thể cung cấp Căn cứ đánh giá như chính sách, tờ rơi, áp phích nhằm chứng minh các hoạt động tiếp cận cộng đồng hoặc thân thiện với môi trường: 5% NCC không thể cung cấp Căn cứ đánh giá như chính sách, tờ rơi, áp phích nhằm chứng minh các hoạt động tiếp cận cộng đồng hoặc thân thiện với môi trường: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC cung cấp Căn cứ đánh giá</i>	5%
2	NCC xác nhận có thể sử dụng bình nước lớn 20l và ly thủy tinh để phục vụ nước uống trong hội thảo <ul style="list-style-type: none"> Nếu có: 5% Nếu không: 0% <i>Căn cứ đánh giá: NCC xác nhận trong Phụ lục 1 - RFQ</i>	5%